

Số: 28/TB-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 1997

THÔNG BÁO

Nội dung làm việc về quản lý giết mổ gia súc (heo) trên địa bàn thành phố

Ngày 21/4/1997, Ủy ban nhân dân thành phố đã họp về việc quản lý giết mổ gia súc (heo) trên địa bàn thành phố. Dự họp có Sở Thương mại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Vật giá thành phố, Chi cục Thú y thành phố, Tổng Công ty thương mại Sài Gòn, Công ty Vissan. (Vắng: Cục thuế thành phố). Sau khi nghe báo cáo tình hình kiểm soát giết mổ tại các lò mổ, các cửa ra vào thành phố, các chợ . . . việc khôi phục dây chuyền giết mổ nhà máy Vissan, chấn chỉnh mạng lưới bán lẻ . . . các ngành đã trao đổi thảo luận; đồng chí Nguyễn Văn Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã thống nhất kết luận như sau:

1 - Xuất phát từ khó khăn về thị trường, Công ty Vissan không duy trì được mối quan hệ thu mua, tiêu thụ heo của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thương lái heo với mục tiêu lợi nhuận trên hết, né tránh kiểm dịch động vật và kiểm soát sát sinh, giết mổ heo ở các lò mổ thủ công, gây ô nhiễm môi trường tiêu thụ thịt nhiễm bệnh, nhiễm khuẩn dễ gây mầm bệnh cho người tiêu dùng, nhất là đồng bào thành phố Hồ Chí Minh. Giao cho Sở Thương mại dự thảo văn bản thông báo kêu gọi các Tỉnh cùng phối hợp với thành phố tiến hành kiểm tra, kiểm soát động vật, góp phần khôi phục dây chuyền giết mổ công nghiệp gia súc của nhà máy Vissan tiến tới đảm bảo thịt sạch cho tiêu dùng và xuất khẩu, góp phần thúc đẩy phong trào chăn nuôi ở các Tỉnh vùng đồng bằng.

2 - Thành lập đoàn công tác đi làm việc với các Tỉnh quanh thành phố thảo luận việc phối hợp quản lý gia súc đưa vào thành phố bảo đảm an toàn dịch bệnh. Thành phần đoàn gồm: Sở Thương mại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y và Tổng Công ty thương mại Sài Gòn (Công ty Vissan), do Sở Thương mại làm Trưởng đoàn. Thời gian đến từng Tỉnh, Sở Thương mại thông báo trước cho các Tỉnh bạn biết.

3 - Để phát huy kết quả của Chi cục Thú y trong việc kiểm dịch động vật, kiểm soát thú y, kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật thời gian qua. Đồng thời, giúp ngành thú y kịp thời hợp lý hóa các quy định về kiểm tra, tái kiểm thịt heo vận chuyển về các cửa ra vào thành phố. Thường trực Ủy ban sẽ cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với các ngành hữu quan nhằm đạt cho được mục tiêu nêu trên.

4 - Chấp thuận kế hoạch tập trung giết mổ heo vào nhà máy Vissan theo các bước tiến hành như sau:

- *Bước 1*: ngày 02/5/1997 đưa việc giết mổ heo từ các đầu mối trực thuộc Công ty Vissan.

- *Bước 2*: Chuyển việc giết mổ heo từ các lò mổ thủ công không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh vào nhà máy ngày 10/5/1997.

- *Bước 3*: ngày 25/5/1997 Sở và Tổng Công ty thương mại Sài Gòn cùng các ngành sơ kết bước 2 và trình Thường trực Ủy ban chỉ đạo tiếp bước 3 nhằm khôi phục hoàn toàn các dây chuyền giết mổ của Công ty Việt Nam súc sản (Vissan).

Sở Thương mại tổ chức thu hồi giấy phép giết mổ tại các lò mổ nói trên và thông báo cho địa phương phối hợp quản lý. Công ty Vissan có trách nhiệm tạo mọi thuận lợi cho việc gia công giết mổ heo tại nhà máy. Giá gia công giết mổ heo thực hiện theo quy định của Ban Vật giá thành phố.

5 - Giao Tổng Công ty thương mại Sài Gòn duyệt phương án tổ chức thu mua, giết mổ, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, nhằm thu hẹp và tiến tới không nhập khẩu một số loại thịt mà Vissan thay thế được.

6 - Để làm tốt việc trên, yêu cầu Công ty Vissan sớm tăng cường Ban Giám đốc các phòng chức năng và cửa cửa hàng trực thuộc đủ sức khôi phục lại hoàn toàn thời kỳ vàng son của mình.

7 - Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên Chi cục Thú y có phương án tăng cường kiểm tra kiểm soát thú y tại các trạm kiểm dịch, chợ đầu mối (An Lạc, Phạm Văn Hai), nhằm kịp thời ngăn chặn; xử lý dịch bệnh gia súc phát sinh.

Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước đồng bào thành phố về việc kiên quyết thực hiện đầy đủ chủ trương trên đây của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố ủy nhiệm cho Sở Thương mại trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc quản lý giết mổ gia súc trên địa bàn thành phố và Tổng Công ty thương mại Sài Gòn theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức thu mua, gia công sản xuất kinh doanh của Công ty Vissan theo hướng đã được Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo. Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố sẽ theo dõi và chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vướng mắc trong suốt quá trình thực hiện thông báo này.

T/L ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Chánh Văn phòng

Nguyễn Hậu